

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH

Số: 249/BĐTPT-QLĐT.

“V/v xử lý nội dung phản ánh của người dân trên Hue- s chưa thi công thẩm nhựa mặt đường thuộc dự án Khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 02 năm 2023.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động sản Phú Xuân.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (Ban QLDA) đã nhận được nội dung chuyển xử lý từ Trung tâm IOC tại trang Hue - s về việc phản ánh của người dân có nội dung: “Kiến nghị di dời trụ điện trước kiệt 191 và rải thảm nhựa đường trước kiệt 189-191-193 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú. Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 25/10/2022 nhưng đến nay vẫn còn rất ngổn ngang và nguy hiểm. Bà con đi ra vào rất bất tiện nên kính mong các Ban ngành quan tâm di dời trụ điện và rải thảm nhựa đường cho bà con đi lại thuận tiện, sạch sẽ”. Liên quan đến nội dung này, ngày 21/7/2022 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế đã có tờ trình số 183/TT- TTPTQĐ gửi Sở Công thương về việc đề nghị thẩm định giá trị dự toán di dời hệ thống điện trong phạm vi thu hồi thực hiện dự án đường 100 mét, hiện nay chưa có kết quả thẩm định chi phí di dời. Sau khi có kết quả thẩm định, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ trình Phòng Tài nguyên môi trường tham mưu UBND thành phố Huế phê duyệt để có căn cứ đề nghị Điện lực TT-Huế tổ chức di dời theo quy định.

Với vai trò là đơn vị quản lý địa bàn Khu đô thị An Vân Dương, Ban QLDA đã kiểm tra hiện trường, nhận thấy nội dung phản ánh của người dân là có cơ sở, việc chưa thẩm nhựa mặt đường và chưa di dời cột điện đã gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân. Do vậy, trước mắt để thuận tiện và đảm bảo an toàn giao thông cho việc lưu thông hàng ngày của người dân, trong khi chờ thủ tục phê duyệt di dời hệ thống điện thuộc phạm vi dự án theo quy định, Ban QLDA kính đề nghị Quý đơn vị kiểm tra, có kế hoạch thẩm nhựa mặt đường, ngoại trừ phạm vi vướng cột điện, đồng thời có biện pháp cảnh báo nguy hiểm vị trí cột điện chưa di dời và gửi kế hoạch thi công về Ban QLDA trước ngày 21/02/2023 để Ban QLDA có cơ sở trả lời cho người dân và theo dõi thực hiện.

Về lâu dài, Ban QLDA đề nghị Quý đơn vị liên hệ, phối hợp với Công ty Điện lực TT-Huế và các cơ quan liên quan để tiến hành di dời, giải phóng mặt bằng các tồn tại thuộc hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án được giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban QLDA;
- Lưu: VT; P.QLĐT.



Nguyễn Trần Nhật Tuấn





TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC PHẠM VI DỰ ÁN CHƯA THẨM NHỰA

